

## TRIỂN KHAI CUỘC GIÁM SÁT...

(Tiếp theo trang 1)

cuộc giám sát. Trong quá trình triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy trình, kế hoạch, thời gian đã đề ra; để cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là ngành chức năng; không được làm qua loa, chiếu lệ; cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan cho đoàn giám sát, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đoàn giám sát phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ chức giám sát theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành giám sát và báo cáo kết quả vào cuối tháng 9/2020.

## GẶP MẶT CÁN BỘ TỐT NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

cần thiết về khoa học lãnh đạo, quản lý và một số lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, góp phần nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng của mỗi học viên. Kết quả, 100% học viên đạt loại khá trở lên, trong đó 2 học viên đạt loại giỏi. 2 học viên được Đảng ủy và Giám đốc Học viện tặng giấy khen.

Năm 2020, đoàn học viên cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung được tỉnh cử đi học gồm 39 đồng chí, trong đó 16 đồng chí học tại Học viện Chính trị khu vực I, 23 đồng chí học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh kết quả học tập của các đồng chí học viên tốt nghiệp năm 2019, đề nghị các đồng chí nắm chắc kiến thức đã học, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống để hoàn thiện bản thân.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cán bộ được cử đi học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2020 xác định rõ mục đích, động cơ học tập; phát huy tinh thần tự giác, tự nghiên cứu, học tập, đổi mới tư duy, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ hội nhập. Tích cực nghiên cứu, học tập, nắm chắc lý luận, kiến thức mới về chính trị, kinh tế - xã hội để hoàn thành tốt các nội dung khóa học.

## TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TIÊM VẮC-XIN...

(Tiếp theo trang 1)

tiêm phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu, bò, lợn nái và đực giống đạt 90% trở lên; tiêm phòng bệnh cúm cho đàn gia cầm đạt tối thiểu 80% trở lên so với tổng đàn có nguy cơ và thuộc đối tượng tiêm phòng.

Cũng tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai kế hoạch thực hiện tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các địa phương tập trung tổ chức thực hiện thành chiến dịch rộng khắp trên địa bàn tỉnh từ ngày 20/9 đến ngày 20/10/2020.

## TẬP HUẤN KỸ THUẬT THÂM CANH...

(Tiếp theo trang 1)

ao ương, cách chọn tôm giống tốt, phương pháp chuyển tôm sang ao nuôi, cách quan sát tôm để điều chỉnh thức ăn, phương pháp quản lý và phòng bệnh tổng hợp...).

Thông qua lớp tập huấn, các học viên có thể nghiên cứu và áp dụng quy trình nuôi tôm hai giai đoạn, tuyên truyền đến bà con biết được phương thức sản xuất mới, ứng dụng khoa học công nghệ Biofloc, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước hình thành liên kết chuỗi giá trị và đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Mở ra hướng đi mới trong nuôi tôm, góp phần đưa hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh phát triển theo hướng bền vững. Ngoài ra, học viên còn được tham quan thực tế mô hình nuôi tôm hai giai đoạn tại xã Nam Cường (Tiền Hải) để trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình nuôi tôm, đồng thời hướng dẫn cách đo một số chỉ tiêu môi trường trong ao nuôi.

## Giúp đỡ 1.870 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng.



Đoàn đại biểu dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tặng quà các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Thái Bình.

Các cấp bộ đoàn đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.605 người; tặng 1.702 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tu sửa và xây dựng mới 12 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ với tổng trị giá 775 triệu đồng. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 11 công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; tu sửa 2km đường giao thông, xây dựng 40 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật đặt tại các xứ đồng; tập huấn khởi nghiệp cho 1.300 đoàn viên, thanh niên. Cũng trong chiến dịch, đoàn thanh niên các cấp đã chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng với 1.870 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ. Các cấp bộ đoàn cũng tổ chức 95 lớp tập bơi miễn phí cho thanh thiếu nhi trong dịp hè; 74 buổi dạy Tiếng Anh, tin học miễn phí cho 910 lượt thanh thiếu nhi.

**XUÂN PHƯƠNG**

# Thắp sáng ước mơ học sinh nghèo miền biển

Một mùa tựu trường nữa lại về, những “Con nuôi đồn biên phòng” và các em học sinh nghèo vượt khó được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BDBP) tỉnh nhận đỡ đầu theo chương trình “Nâng bước em đến trường” lại cùng hân hoan đến trường, viết tiếp ước mơ của mình.



Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đồn Biên phòng Trà Lý trao tiền hỗ trợ và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”.

Nhắc đến hoàn cảnh của hai chị em Nguyễn Thị Thủy Dương, sinh năm 2005 và Nguyễn Việt Quân, sinh năm 2007, thôn Bình Xuân, xã Thụy Xuân (Thái Thụy) ai cũng xót thương. Dương và Quân mồ côi cả cha lẫn mẹ, 6 năm nay hai em phải nương tựa vào bà nội đã già yếu. Sống trong cảnh

thiếu thốn tình thương, sự dạy dỗ của cả bố và mẹ, hai chị em Dương đều luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để học tập với mong muốn tương lai tốt đẹp hơn. Để góp thêm động lực cho hai học trò nghèo hiếu học, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền đã nhận đỡ đầu Dương theo chương trình

“Nâng bước em đến trường” từ năm 2013. Năm học 2019 - 2020, triển khai mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, Đồn tiếp tục nhận Quân làm con nuôi. Các “bố” biên phòng sẽ đóng hành cùng Dương và Quân đến khi các em tốt nghiệp THPT. Em Nguyễn Việt Quân tâm sự: Hai chị em giờ đây đã có thể yên

tâm học hành khi gánh nặng gia đình trên đôi vai bà nội đã được các chú là BDBP tỉnh sẻ chia. Ngoài tặng sách vở, đồ dùng học tập, các chú còn thường xuyên xuống gia đình hỏi thăm tình hình học tập, tặng gạo cho ba bà cháu.

May mắn hơn chị em Dương và Quân, em Tống Thị Huệ, sinh năm 2007, thôn Đồng Châu, xã Đồng Minh (Tiền Hải) vẫn còn có mẹ. Tuy nhiên, mẹ của Huệ thường xuyên đau ốm, không có việc làm ổn định. Năm học 2020 - 2021 là năm thứ hai Huệ được Đồn Biên phòng Cửa Lân nhận làm con nuôi của đơn vị. Trước những việc làm nhân văn, ý nghĩa này, cô Trần Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Minh chia sẻ: Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hướng đến trẻ em nghèo nơi biên giới biển của tỉnh, trong đó phải kể đến hoạt động đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Các hoạt động trên mang tính nhân văn sâu sắc, tạo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn một điểm tựa vững chắc trong cuộc đời, cổ vũ họ được đến trường, chấp cánh ước mơ cho tương lai.

Trước thêm năm học 2020 - 2021, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh và các đơn vị đã tổ chức trao quà cho học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường” với số tiền 2,5 triệu đồng/học sinh và 4 triệu đồng/học sinh theo mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”. Đây là số tiền mà cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh trích từ tiền lương của mình để hỗ trợ. Cùng với kinh phí trên, BDBP tỉnh và các đơn vị còn kêu gọi các nguồn tài trợ khác mua đồ dùng học tập, quần áo, sách vở và nhu yếu phẩm để tặng gia đình học sinh.

Trung tá Nguyễn Hữu Thái, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Lý chia sẻ: Không chỉ hỗ trợ vật chất, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị biên phòng đứng chân trên địa bàn hai huyện ven biển Thái Thụy và Tiền Hải đã triển khai nhiều hoạt động góp phần tạo môi trường học tập an toàn cho học sinh như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với các trường học về sinh, phun dung dịch khử khuẩn trường lớp, dụng cụ học tập...

Hiện nay, BDBP tỉnh đang đỡ đầu 25 học sinh nghèo ở các xã, thị trấn khu vực biên giới biển, trong đó 22 học sinh được đỡ đầu theo chương trình “Nâng bước em đến trường” và 3 học sinh theo mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”. Đây là những mô hình “Dân vận khéo” lan tỏa ý nghĩa sâu sắc, phát huy truyền thống đạo lý “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, tổ thắm thành hình ảnh người lính quân hàm xanh. Đại tá Đặng Đức Cảnh, Phó Chính ủy BDBP tỉnh khẳng định: Những năm qua khi triển khai chương trình “Nâng bước em đến trường”, sau đó là mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, nhiều học sinh có thêm cơ hội đến trường và đổ vào các trường đại học, cao đẳng. Đối tượng mỗi bước trưởng thành của các em, đó là động lực để BDBP tỉnh tiếp tục thực hiện nhiều mô hình hướng về cơ sở, tạo điều kiện để nhiều học sinh nghèo đến trường, góp phần nâng cao dân trí, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh với nhân dân trên khu vực biên giới biển, xây dựng nền biên phòng toàn dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên vùng biển của tỉnh.

**TÁT ĐẠT**

## Bộ Y tế khuyến cáo 7 việc học sinh cần làm để phòng, chống Covid-19

(chinhphu.vn) Bộ Y tế đã đưa ra 7 biện pháp các em học sinh cần làm hàng ngày tại trường học để phòng tránh mắc Covid-19.

Để chuẩn bị một năm học mới, các trẻ em đến trường an toàn, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo những biện pháp phòng, chống dịch cần làm, như: Những việc cần làm khi trẻ bị sốt, ho, khó thở tại trường học; những việc học sinh cần làm tại trường, tại nhà hàng ngày để phòng, tránh mắc Covid-19; hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường học...



Đặc biệt, Bộ Y tế đưa ra 7 biện pháp học sinh cần làm hàng ngày tại trường học để phòng tránh mắc Covid-19. Cụ thể:

1. Rửa tay với nước sạch và xà phòng (hoặc dung dịch rửa tay khô) thường xuyên vào các thời điểm: Trước khi vào lớp; trước và sau khi ăn; sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ; sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn.
2. Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi (tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp). Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa tay sạch.
3. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng.
4. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân, như: Cốc, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn...
5. Không khạc, nhổ bừa bãi.
6. Bỏ rác đúng nơi quy định.
7. Nếu bản thân hoặc thấy học sinh khác có sốt, ho, đau họng, khó thở thì báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm.



## Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9/2020

### Tăng mức phạt với trường hợp ngoại tình

Có hiệu lực từ ngày 1/9, Nghị định số 82/2020 quy định mức phạt với người đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác từ 3 - 5 triệu đồng, thay vì 1 - 3 triệu đồng như hiện nay.

Mức phạt tương tự cũng áp dụng với người đang có vợ hoặc có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ.

Nghị định cũng quy định hành vi cưỡng ép kết hôn hoặc lừa dối kết hôn; lợi dụng việc ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách về dân số sẽ bị phạt 10 - 20 triệu đồng.

Ngoài ra, Chính phủ bổ quy định phạt cảnh cáo với trường hợp khai sinh muộn cho con sau 7 năm áp dụng.

### Thu phí cách ly người nhập cảnh

Thông báo số 313 của Văn phòng Chính phủ ban hành về Kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 29/8 nêu rõ, Thủ tướng đồng ý mở rộng cách ly tại cơ sở lưu trú có thu phí, có giám sát. Các Bộ Tài chính và Y tế hướng dẫn từ ngày 1/9, thu phí tất cả trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam ở tất cả nơi cách ly.

Chi phí khám chữa bệnh cho những người mắc Covid-19 tiếp tục do ngân sách nhà nước chi trả.



### Bỏ tên trạm thu giá đường bộ

Có hiệu lực từ ngày 15/9, Thông tư số 15 của Bộ Giao thông Vận tải đặt tên cho nơi thu phí phương tiện tham gia giao thông đường bộ là trạm thu phí đường bộ, thay vì trạm thu giá theo quy định từ ba năm trước.

Tên gọi trạm thu phí đường bộ được quy định từ năm 2010 trong Thông tư số 05 của Bộ Giao thông Vận tải, tuy nhiên năm 2016, Bộ này ban hành Thông tư số 49 để thay thế, trong đó đổi tên gọi thành trạm thu giá. Đến đầu năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải bắt đầu lắp đặt biển tên “trạm thu giá” ở các trạm thu phí đường bộ. Việc thay đổi này đã khiến tài xế, chuyên gia phân đố.

Cũng theo Thông tư này, trước khi thành lập trạm thu phí phải công khai vị trí đặt trạm. Trong suốt quá trình thu, đơn vị thu phải công khai các thông tin trên biển báo điện tử...



### Nâng mức hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp

Có hiệu lực từ ngày 15/9, Nghị định số 88/2020 tăng mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp lên tới đa 800.000 đồng thay vì 500.000 đồng như hiện nay. Với quy định này, mỗi người lao động được hỗ trợ tới đa hai lần và mỗi năm được hỗ trợ một lần.

Về kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp, Chính phủ lần đầu quy định rõ số tiền hỗ trợ bằng 50% chi phí chữa bệnh sau khi được bảo hiểm y tế chi trả nhưng không vượt quá 15 triệu đồng; hiện nay quy định không vượt quá 10 lần mức lương cơ sở.

Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động trong trường hợp này là 2 lần và trong một năm chỉ được nhận hỗ trợ một lần.

(theo vnexpress.net)